



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Gặp mặt, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập



Sáng ngày 20/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cháu học sinh là con cán bộ, công chức cơ quan đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Năm học 2016 - 2017, các cháu học sinh là con cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, đạt kết quả tốt. 100% các cháu đạt danh hiệu học sinh

giỏi cấp trường trở lên, trong đó có 5 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố. Để động viên tinh thần các cháu trước thêm năm học mới 2017 - 2018, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập trong năm học vừa

qua và tặng quà động viên các cháu chuẩn bị bước vào học lớp 1 năm học 2017 - 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng thành tích học tập của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời khẳng định những thành tích học tập của các cháu chính là món quà vô giá tặng gia đình và là nguồn khích lệ, giúp bố mẹ có thêm động lực, vượt qua những vất vả trong công việc, yên tâm công tác. Đồng chí mong các cháu phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của gia đình, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tích cực tu dưỡng đạo đức, say mê học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để các cháu học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới.

ĐẠO QUYÊN

TIỀN HẢI

Số dư quỹ nhân đạo các xã, thị trấn đạt 595 triệu đồng

Nhằm thực hiện tốt công tác cứu trợ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ ở Tiền Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp giúp đỡ, ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo, giúp các cấp hội chữ thập đỏ chủ động trong hoạt động trợ giúp các đối tượng khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, 100% hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn ở Tiền Hải đều có quỹ nhân đạo với tổng số dư 595 triệu đồng. Các xã có số dư quỹ cao là Nam Thịnh 48 triệu đồng, Nam Hải 35 triệu đồng, Tây Giang gần 35 triệu đồng, thị trấn Tiền Hải gần 28 triệu đồng, Tây An 27 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ được Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

TRÍ TUỆ

(Đài TTTH Tiền Hải)



Người nghèo huyện Tiền Hải được tình nguyện viên chữ thập đỏ hỗ trợ xây nhà tình thương.

Ảnh: HOÀNG LANH

Tập huấn quy định thuốc kiểm soát đặc biệt

Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị tập huấn quy định thuốc kiểm soát đặc biệt tới cán bộ làm công tác dược và các đơn vị y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản pháp luật, các thông tư, hướng dẫn mới về quy định thuốc kiểm soát đặc biệt; phân loại thuốc kiểm soát đặc biệt; quy định về bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng, hủy, giao nhận, vận chuyển, chế độ báo cáo và lưu giữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách về thuốc kiểm soát đặc biệt... Sở Y tế yêu cầu thuốc thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát hoặc sử dụng trái mục đích phòng bệnh, chữa bệnh. Đối với thuốc phòng xạ phải đáp ứng các điều kiện về an toàn bức xạ và phải có giấy phép về bảo đảm an toàn bức xạ.

HA DUNG

TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG LĨNH Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết



Phun hóa chất diệt trừ muỗi.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, UBND xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn làng phối hợp với ngành Y tế tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và thu dọn những vật dụng chứa nước nhằm hạn chế sự sinh sản của muỗi, đồng thời ký cam kết với các hộ chăn nuôi không xả thải trực tiếp ra môi trường. Trạm Y tế xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho y tế viên cơ sở cách nhận biết bệnh sốt xuất huyết đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh xã tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân khi có người sốt xuất huyết không tự ý chữa bệnh tại nhà mà đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị. Trạm bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đủ thuốc sơ cấp cứu và phun hóa chất tiêu độc khử trùng, không để bệnh sốt xuất huyết phát sinh.

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài TTTH Hưng Hà)

Ra mắt câu lạc bộ xe đạp Thái Bình Seed



Chiều ngày 19/8, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) xe đạp của Công ty gồm 45 thành viên tham gia do ông Trần Mạnh Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thai Binh Seed làm Chủ tịch CLB. CLB được thành lập trên tinh thần tự nguyện, xã hội hóa của các thành viên có chung sở thích, tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đang làm việc tại Thai Binh Seed. Mục đích của CLB nhằm phát triển phong trào hoạt động thể dục thể thao trong toàn Công ty để người lao động nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, tạo sự đoàn kết cũng như góp phần thực hiện văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông. Để động viên, khuyến khích các thành viên trong CLB, Công ty đã hỗ trợ một phần kinh phí để các thành viên mua xe đạp, mũ bảo hiểm.

Tại buổi ra mắt, quý từ thiện Niềm Vang của Thai Binh Seed đã trao tặng 150kg gạo cho Làng trẻ em SOS Thái Bình.

MAI THƯ

Đại hội Công đoàn Báo Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn Báo Thái Bình vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Công đoàn Báo Thái Bình hiện có 49 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, đoàn viên Công đoàn Báo Thái Bình luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên luôn được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm. Trong công tác phát triển Đảng, Công đoàn đã giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng và kết nạp Đảng. Các phong trào thi đua: "Giải việc nước, đảm việc nhà", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được đông đảo đoàn viên tham gia và đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiệm kỳ qua có 17 đoàn viên đạt giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc về các lĩnh vực và giải báo chí tỉnh... Bên cạnh đó, công tác xây dựng đoàn cơ sở vững mạnh; công tác nữ công;

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

BAN CHQS HUYỆN TIỀN HẢI Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú

Ban CHQS huyện Tiền Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 1992 - 2017.

25 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tiền Hải đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, đặc biệt là Chỉ thị số 143 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các thiết chế văn hóa trong lực lượng vũ trang huyện giúp cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được các cấp đánh giá là có bước phát triển toàn diện, vững chắc.

TRẦN HIỀN

(Đài TTTH Tiền Hải)

THÁI THỤY

Phát triển rừng ngập mặn

(Xem trang 2)



Trồng rừng ngập mặn tại bãi triều ven biển xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

(Xem trang 3)